



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ชื่นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาการคมนาคม การเร่งรัดก่อสร้างถนนและการลาดยาง การขอให้ซ่อมแซมถนนทางหลวงแผ่นดิน ขยายถนนช่องจรจรเป็น ๔ ช่องจรจร การขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายจราจร การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในทางหลวง การกำจัดขยะมูลฝอย สถานการณ์ระบาดโควิด (COVID) ระลอกใหม่ ปัญหาเรื่อง การประปาและการชลประทาน การเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำ การสร้างประตुरะบายน้ำ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ การขุดลอกคลองโครงการซ่อมแซมฝาย ปัญหาการกัดเซาะที่ดินริมแม่น้ำ ปัญหาน้ำท่วมและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม การก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ การบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน การขอให้เร่งสำรวจเพื่อนำเสาสัญญาณโทรศัพท์มาติดตั้ง ปัญหามลภาวะทางอากาศ การขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างส่วนราชการและประชาชน

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

กระทั่งถามสดด้วยวาจา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทั่งถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ

๑. กระทั่งถาม ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล

ประเด็นคำถาม คือ Timeline เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยล่มจนเป็นเหตุให้กำลังพลเสียชีวิตและบาดเจ็บ เรือหลวงสุโขทัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ มีประวัติการซ่อมบำรุงหรือประวัติการใช้งานในการซ่อมบำรุงมากน้อยแค่ไหนและการเข้าซ่อมบำรุงครั้งล่าสุดเมื่อไร และกำลังพลเคยผ่านการฝึกอบรมการเผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือไม่ อย่างไร

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ประเด็นเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปปางมีการสั่งการให้กองทัพเรือเข้าแก้ไขสถานการณ์ ศูนย์บัญชาการกองทัพเรือได้สั่งการให้เรือรบหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือรบหลวงอ่างทอง เรือหลวงกระบี่ และเฮลิคอปเตอร์จำนวน ๒ ลำเข้าไปช่วยเหลือ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด เรือกระบี่และอุปกรณ์การช่วยเหลือและสภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการ กำลังพลมีการฝึกและทดสอบรวมถึงการอยู่รอดในภาวะฉุกเฉินก่อนทุกครั้งที่จะออกเรือไปปฏิบัติภารกิจ

๒. กระทู้ถาม ของ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรกับเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย และทำไมจึงปล่อยเรือออกมาโดยไม่รู้ว่าจะเกิดพายุเกิดคลื่น State 6 กองทัพเรือจะใช้เครื่องยนต์ติดเรือดำน้ำ CHD ที่รัฐบาลจีนจะเปลี่ยนแทนเครื่อง MTU หรือไม่ และเพราะเหตุใดนายกรัฐมนตรีนครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ไปดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตและผู้สูญหาย

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ภารกิจของเรือหลวงสุโขทัย รับผิดชอบกรณีมีสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเล ดูแลและช่วยเหลือประชาชน กองทัพเรือได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพอากาศ วางแผนและประเมินสถานการณ์ก่อนออกปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง เรือดำน้ำเงินเครื่องยนต์ MTU กองทัพเรือได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาถึงประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ความปลอดภัยต่อกำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ติดตามและสั่งการอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการดูแลชีวิตและความปลอดภัยของกำลังพลทุกคน ตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพล สั่งการช่วยเหลือ รวมถึงการค้นหากำลังพล ๒๓ คน ตลอดจนเฝ้าระวังติดตามเพื่อให้เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

๓. กระทู้ถาม ของ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

กระทู้ถามทั่วไป

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

นายธีรรัชชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร จะแก้กฎหมายได้อย่างไร หน่วยงานอื่นนอกเหนือจากกระทรวง มีการแก้ไขให้เป็นผู้รับจ้างเหมางานอย่างไร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การแก้ปัญหาให้เข้าสู่ระบบให้กับแรงงานในการจ้างเหมาให้ได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับกลุ่มอื่น เรื่องการจ้างเหมา สรุปเป็น ๒ แนวทาง คือ มาตรการคงรูปแบบการจ้างเหมา ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และแนวทางการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของพนักงานจ้างเหมาบริการให้ได้รับการตอบแทนเหมือนกับพนักงานทั่วไป การแก้ไขปัญหาในการจ้างเหมา การจ่ายค่าตอบแทน ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ความคืบหน้าได้ทำแผนแก้ไขรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าหารือคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็น Lead ให้ทุกกรมหรือแนวทางแก้ไขร่วมกัน

โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม

๒. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทำโทษบุตรและการแก้ไขปัญหาการทำโทษด้วยความรุนแรงต่อบุตร

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ มีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่เปิดช่องให้มีการทำโทษบุตรด้วยความรุนแรง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๖๗ (๒) ใด ๆ มีความคืบหน้าประการใด รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหการทำโทษบุตรด้วยความรุนแรงอย่างไร

นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ นโยบายเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ การอบรมอีคอมเมิร์ซหรือสตาร์ทอัพ ให้แก่เด็กและเยาวชน การลดความรุนแรงในครอบครัว การทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพ การแก้ไขมาตรา ๑๕๖๗ นโยบายระยะสั้น คือ การให้ตำรวจ กระทรวง พม. อัยการ นักจิตแพทย์ ทีมสหวิชาชีพ เข้าไปทำงานร่วมกัน เรื่องโรงเรียนครอบครัว โรงเรียนผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองฟังและดูแลเยียวยาลูก การอบรมครูสุโคช (Coach) ให้สถานักเรียนทำกิจกรรมลดความรุนแรง ฯลฯ การแก้ไขกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น รวมถึงการเสนอแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นเร่งด่วนเข้าสู่สภาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมให้ดีที่สุด

๓. กระทู้ถาม เรื่อง กองทัพเรือยังมีความจำเป็นที่จะใช้พื้นที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๑ หน้าสำรวจ ๕๕๖ กรุงเทพมหานคร อีกหรือไม่

นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ประเด็นคำถาม คือ กองทัพเรือมีความจำเป็นที่จะใช้โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๑๐ หน้าสำรวจ ๕๕๖ อีกหรือไม่ ถ้าไม่ได้ใช้งาน กรุงเทพมหานครจะขอทำเป็นสวนสาธารณะให้กับคนในพื้นที่ได้หรือไม่

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ พื้นที่ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ กองทัพเรือใช้ประโยชน์เป็นฐานทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยกองทัพเรือได้ไปปรับปรุงพื้นที่และมีแผนที่จะใช้ประโยชน์เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรกรรม ทหารเรือ เป็นพื้นที่สวัสดิการให้กับกำลังพล รวมถึงแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง มีแผนโครงการฝึกอากาศให้กับทหารกองประจำการ และการทำแก้มลิงเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

๔. กระทั่งถาม ของ ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง การแก้ปัญหาน้ำอุบโภค บริเวณของคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๐-๑๑.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน ๒ กระทู้ คือ

๑) เรื่อง การบริหารจัดการถ่ายโอนภารกิจการดูแลถนนแขวงทางหลวงนครปฐม (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๒) เรื่อง การก่อสร้างมอเตอร์เวย์จากอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี

๒. กระทู้ถาม ของ นายสันหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๔ จังหวัด นครศรีธรรมราช

กระทู้ถามในลำดับที่ ๑ และ ๒ ถามนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

๓. กระทู้ถาม ของ พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จำนวน ๓ กระทู้ คือ

๑) เรื่อง ขอรบผลสัมฤทธิ์ ตามค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕ ของการปฏิรูปด้านสังคม (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ถามนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ถึงที่ ๕ ดังที่บรรจุไว้ในแผนการปฏิรูปด้านสังคม ได้เกิดการบรรลุผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของรัฐบาลอย่างครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร ภายใต้กรอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงเท่าไร อะไรคือผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ จำนวน ๓ เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ ๑ มีระบบการออม ภาคสมัครใจและภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโดยมีร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. เป้าหมายที่ ๒ มีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่เพื่อนำมาใช้จัดระบบสวัสดิการสังคม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ให้มีฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่เชื่อมโยงทุกมิติร้อยละ ๑๐๐ และเป้าหมายที่ ๓ ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็งและเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้มีการออกกฎหมายที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินการตามกิจกรรมบิ๊กร็อก (Big rock) ใน ๕ กิจกรรม

๒) เรื่อง ขอรบายผลสัมฤทธิ์ ตามค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕ ของการปฏิรูปด้านกฎหมาย (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) ถาถามนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ ในกระบวนการยุติธรรมที่มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา จำเลย ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้โดยง่ายและเสมอภาค และค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามลำดับมีผลลัพธ์อะไรบ้าง ขอรบายรายละเอียด

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เป้าหมายที่ ๑ มีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรืออุปสรรคต่อการดำรงชีวิต กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงเป็นโทษปรับพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ สำหรับเป้าหมายที่ ๒ มีผลงานการดำเนินงานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ซึ่งการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ ๒ ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ และกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ มีผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

๓) เรื่อง ขอรบายผลการดำเนินงานในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑-๕ ในด้านยุติธรรม (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) ถาถามนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ พนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปครบถ้วนอย่างไร และได้รับระบบอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกสถานี ๑,๔๘๔ สถานีหรือไม่ภายใต้กรอบงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือของหน่วยงานใดที่สนับสนุนในงบประมาณใด และเป็นจำนวนเท่าไร

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การปฏิรูปของกระบวนการยุติธรรม ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ถึงกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า การแจ้งความร้องทุกข์ตามท้องที่ต่าง ๆ การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ การปฏิรูปเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว และการให้การสอบสวนดำเนินการเป็นไปอย่างยุติธรรม และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เช่น ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การขยายโอกาสให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ **เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอลาออกจากตำแหน่ง** คือ นายณัฐพล จรัสศรีพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเศรษฐกิจไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๔๓๘ คน **ที่ประชุมรับทราบ**

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๒๕ วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ คือ **๑. ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการอาหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง** (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางวลัยพร รัตนเศรษฐ เป็นกรรมการ แทน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

๒. ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างลง

๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสงวน พงษ์มณี เป็นกรรมการ แทน นายนิยม ช่างพินิจ

๓. ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม แทนตำแหน่ง

ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพรเทพ วิสุทธิวัฒนศักดิ์ เป็นกรรมการ แทน นายสุชาติ ภิญโญ

๔. ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง

(ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ เป็นกรรมการ แทน นายนิยม ช่างพินิจ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑) พิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๒ เรื่อง

(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค

(๒) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๒. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นางฤดี ภริงคาร และนายกล้ายศ แสงเรือง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับเงินอุดหนุนนโยบายการมีอัตราค่าไฟฟ้าเดียวกันทั่วประเทศ การกำกับกลไกให้ผลตอบแทนทั้ง ๓ การไฟฟ้าเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เงินที่การไฟฟ้าโอนเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าฟรีตามนโยบายรัฐบาล Ft ไฟสำรอง ค่าไฟแพง การซื้อไฟฟ้า ชื่อ Capacity หรือความมั่นคง หรือโรงไฟฟ้า Combine Cycle ความเหมาะสมทั้งด้านราคาและพลังงานสีเขียว การกำหนดในระยะยาวและระยะสั้น คณะกรรมการ กกพ. หน้าที่และอำนาจ

ปัญหาโครงสร้างราคาไฟฟ้า นโยบายการขยายเขตของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย การใช้หนี้การไฟฟ้า เรื่องไฟฟ้า เพื่อการเกษตรทำให้มีพลังงานใช้สะดวก นโยบายการกำกับ Net Metering เรื่องไฟฟ้า IPS ที่ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าสาธารณะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า และการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียน

ที่ประชุมรับทราบ

๓. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นายถาวร เสรีประยูร นายอัคนิทัต บุญโถ้ว ร้อยตำรวจตรีหญิง จารุณี เล็กดำรงศักดิ์ และนางสาวอุปมา ใจหงษ์ ผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖

ภายหลังการอภิปราย ของสมาชิกฯ นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตอบชี้แจงในประเด็นโครงการลงทุนและการเสริมสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ดำเนินโครงการด้านคมนาคมขนส่ง อาทิ ขสมก. การรถไฟและรถไฟฟ้า โครงการสาขาพลังงาน การเปลี่ยนรูปแบบในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าให้รองรับระบบรีนิวาเบิล เอนเนอร์จี เรื่องการใช้น้ำบาดาล การให้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดเรื่องของโควิด-๑๙ เรื่อง Saving bond ตลาดพันธบัตรออมทรัพย์สำหรับภาคประชาชน เรื่องการชำระหนี้จากแหล่งอื่น โครงการของการเคหะแห่งชาติ การประเมินผล ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับ C เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ JICA และ OECD เรื่องจัดการระบบน้ำเสียของบ้านเอื้ออาทร เรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ในพอร์ต (Port) หนี้สาธารณะ และการปรับโครงสร้างหนี้ในระยะต่อไป

ที่ประชุมรับทราบรายงานทั้ง ๒ เรื่อง ตามลำดับ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

กลุ่มงานรายงานการประชุม
สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข